

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	140,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรี ในด้านต่าง ๆ การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและ แก้ไขปัญหาคอรัปชั่น การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือสำหรับ นโยบายที่เน้นหนักและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ บทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม และความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 56 ลำดับที่ 20) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)			
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต)	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์ การดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้ประสบภัย เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ๆ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานปฏิบัติการฝึกอบรม ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม และความ			

เข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 55 ลำดับที่ 19) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท
อบต.หนองแวง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อบต.หนองแวง จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม และความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 55 ลำดับที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา จำนวน 20,000 บาท
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ รวมทั้งการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ช่วยเหลือต่าง ๆ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 25 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม และความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 55 ลำดับที่ 18) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)